



จบ

รู้จัก AHEEERR

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

เมื่อ เราทำความรู้จักและเข้าใจ AHEEERR กันแล้ว เรามาดูผลกระทบอันเนื่องมาจากความตกลง AHEEERR กันว่า จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง ดังนี้

ภาพรวม

ความตกลง AHEEERR มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอุปสรรคทางการค้าอันเนื่องมาจากกฎระเบียบทางเทคนิค หรือมาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้กลไกในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยตรวจสอบรับรองที่มีชื่อในบัญชีของ AHEEERR คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด ทำให้หน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ (Regulatory Body) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบซ้ำอีก ดังนั้น ผู้ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากความตกลงดังกล่าวจึงได้แก่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือผลอันเนื่องมาจากความตกลง ซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและหน่วยตรวจสอบรับรองต่างๆ โดยที่ผลกระทบจะมีทั้งทางบวก คือ ได้ประโยชน์และทางลบ คือ สูญเสียประโยชน์



ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก AHEEER

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว ก็คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายระเบียบทางเทคนิค หรือมาตรฐานบังคับของประเทศปลายทาง ได้แก่

(1) **ผู้ผลิตเพื่อการส่งออก** ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ได้รับความสะดวกมากขึ้น โดยใช้ช่องทางจากกลไกของการยอมรับร่วม (Mutual Recognition) ในผลการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองซ้ำอีก ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ตลอดจนมีโอกาสทางการค้าเพิ่มมากขึ้น

(2) **ผู้บริโภค** มีทางเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นและเนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคอาจซื้อสินค้าได้ในราคาถูกลงตามกลไกของอุปสงค์-อุปทาน (Demand-Supply) ทางการค้า

(3) **หน่วยตรวจสอบรับรองต่าง ๆ (Conformity Assessment Body หรือ CAB)** ได้แก่หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ (Certification Body) และห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing Laboratory) ในประเทศ ซึ่งจะมีบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น

(4) **สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)** ด้วยกลไกการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบรับรองจากหน่วยตรวจสอบรับรองภายใต้ AHEEER สมอ. จะลดภาระงานด้านการตรวจสอบรับรอง โดยไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบซ้ำอีก

ผู้ที่เสียประโยชน์จาก AHEEER

ผู้ที่เสียประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว ก็คือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศ โดยอาจมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ทำให้โอกาสทางการค้าลดลง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากประเทศไทยขาดการเตรียมความพร้อมในการรองรับ AHEEER

หากประเทศไทยไม่พร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน AHEEER อาจเกิดผลกระทบดังต่อไปนี้



(1) **ผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ** แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าอย่างเสรี (free flow of goods) แม้ว่าในปี 2551 ที่ผ่านมามีสินค้ากลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จะขาดดุลการค้าต่อคู่ค้าในตลาดอาเซียน (มูลค่าการส่งออก 8,154.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่มีการนำเข้า 8,344.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดุลการค้าขาดดุล 190.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์และญี่ปุ่น ที่เข้ามาลงทุนจำนวนมากในไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมาและประเทศไทยยังมีความพร้อมสูงด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (Standards and Conformance) อันเป็นกลไกที่สำคัญในการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) ซึ่งจะไปสู่หนทางของความได้เปรียบทางการค้าและการส่งออกสินค้าเป้าหมาย ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวประกอบด้วยผู้ประกอบการไทยในสาขาดังกล่าว มีความเข้มแข็งมากเมื่อเทียบกับ ประเทศคู่ค้าอีกหลายประเทศ ดังนั้นหากประเทศไทยไม่สามารถผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายของการบังคับใช้ AHEEER ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ ประเทศไทยอาจสูญเสียโอกาสการขยายขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสมาชิกอื่นได้

(2) **ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสำเร็จ** เนื่องจากความตกลง AHEEER เป็นความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมแบบพหุภาคี (Multilateral MRA) ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ ลงนามโดยผู้แทนรัฐบาล จึงมีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally Binding) ดังนั้น หากประเทศไทยไม่พร้อม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน AHEEER ได้ภาพลักษณ์และความสำเร็จของประเทศไทยและหน่วยงานดำเนินการ คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม